

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Quy mô dự án có 107 vị trí chân móng cột, chiều dài tuyến 38,34km, diện tích thu hồi đất cho phần móng cột là 12,24ha. Dự kiến dự án triển khai sẽ tiến hành thu hồi đất của 505 hộ và 77 hộ có nhà bị ảnh hưởng trong hàng lang an toàn lưới điện. Hiện, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban Quản lý

dự án các công trình điện miền Bắc đang tiến hành công tác đo đạc bản đồ và phối hợp với tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại cuộc họp, các sở, ngành, 4 huyện và đại diện Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc tranh luận các giải pháp triển khai dự án, nhất là tháo

gỡ khó khăn trong công tác đo đạc bản đồ, phối hợp giữa các bên trong giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đánh giá tầm quan trọng của dự án góp phần phát triển hoàn thiện hệ thống lưới điện, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ sự phát triển của đất nước. Đồng chí đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia tích cực phối hợp với các sở, ngành, các huyện có

dự án đi qua trong công tác giải phóng mặt bằng trên toàn tuyến. Trong quá trình triển khai các phương án đo đạc, kiểm kê, giải phóng mặt bằng cần thực hiện đúng trình tự, quy định. Đối với các huyện tạo điều kiện cho chủ đầu tư, đơn vị thi công trích lục, trích đo, thực hiện tốt việc giải phóng mặt bằng, công tác bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án, tiếp cận các vị trí móng cột để triển khai thi công dự án theo kế hoạch đề ra. Thực hiện

tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, bàn giao mặt bằng phục vụ thi công. Đồng thời, hướng dẫn đội với việc bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án... Làm tốt công tác tái định cư cho các hộ dân trong vùng dự án. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh lưu ý, đây là dự án trọng điểm quốc gia, trong suốt quá trình triển khai dự án, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc phải báo cáo kịp thời với UBND tỉnh để giải quyết.

Tọa đàm "Sĩ quan trẻ - khát vọng, bản lĩnh, cống hiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới"

Chiều ngày 16/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức tọa đàm "Sĩ quan trẻ - khát vọng, bản lĩnh, cống hiến xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Đại tá Nguyễn Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh dự tọa đàm.

Hiện nay, sĩ quan trẻ chiếm trên 28% tổng quân số của lực lượng vũ trang tỉnh; cơ cấu độ tuổi đã có nhiều thay đổi theo hướng trẻ hóa, nhiều độ tuổi khác nhau, bảo đảm sự kế thừa, phát triển vững chắc; 100% sĩ quan trẻ được đào tạo cơ bản ở các học viện, nhà trường trong quân đội. Những năm qua, Bộ CHQS tỉnh luôn quan tâm và đánh giá cao vị trí, vai trò, tầm quan trọng của đội ngũ sĩ quan trẻ đối với việc quản trị, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đây là lực lượng trẻ, mang hoài bão lớn, mong muốn được cống hiến, là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Năm 2021 - 2022, tỷ lệ sĩ quan trẻ hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 90%.

Thông qua buổi tọa đàm, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị kịp thời nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ sĩ quan trẻ hiện nay, từ đó đánh giá đúng thực trạng và có các giải pháp nhằm bồi dưỡng, nâng cao hơn nữa khát vọng, bản lĩnh và cống hiến của sĩ quan trẻ lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu.

TIẾN DAT

TẬP TRUNG TUYÊN TRUYỀN...

(Tiếp theo trang 1)

nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới"; lãnh đạo Cục công tác đảng và công tác chính trị, Bộ Công an thông tin chuyên đề về hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 41 do Việt Nam đăng cai tổ chức.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có xu hướng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Tuyên truyền sự kiện Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự đoàn lễ cấp cao APEC, kết hợp các hoạt động song phương tại Mỹ. Tuyên truyền các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XIII); kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV...



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

QUẢN TRIỆT, TRIỂN KHAI...

(Tiếp theo trang 1)

ngày 4/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 25-HD/BTCTW, ngày 10/11/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị. Quy định số 124-QĐ/TW gồm 4 chương, 19 điều quy định mục đích, yêu cầu, nguyên tắc, nội dung cơ bản việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Qua đó nhằm nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, tự soi, tự

sửa, thấy được ưu điểm để phát huy, hạn chế, khuyết điểm để khắc phục; chủ động phát hiện, ngăn chặn biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo, tổ chức, cơ quan, đơn vị nhất là người đứng đầu và từng cá nhân, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Khách quan, công khai, đạt được kết quả thực chất.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe quán triệt nội dung Quy định số 125-QĐ/TW, ngày 10/10/2023 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ,

mối quan hệ công tác của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Quy định này thay thế Quy định số 97-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư khóa IX về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp. Về chức năng, đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp công lập là hạt nhân chính trị, lãnh đạo thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Về mối quan hệ công tác, cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về định hướng chính trị, những nội dung công

tác quan trọng, công tác cán bộ đối với đơn vị hành chính sự nghiệp công lập ở cấp mình thông qua cấp ủy của đơn vị theo quy chế làm việc của ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực tỉnh ủy, thành ủy và của cấp ủy cấp huyện.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh: Năm 2018, Bộ Chính trị đã ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hàng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, sau 5 năm thực hiện loại hàng năm đối với các tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, sự tiến bộ, phát triển của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và viên chức, người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Về mối quan hệ công tác, cấp ủy cấp tỉnh, cấp ủy cấp huyện lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp về định hướng chính trị, những nội dung công

giữ vững đoàn kết trong nội bộ. Khi kiểm điểm, đánh giá, xếp loại bắt buộc gắn trách nhiệm cá nhân với tập thể, tập thể với cá nhân. Đối với cá nhân chú trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, tinh thần trách nhiệm và hiệu quả công việc. Với cá nhân giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cần chú ý đến khả năng quy tụ, xây dựng đoàn kết nội bộ, trách nhiệm trong công việc, tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; trách nhiệm nêu gương của bản thân và gia đình; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực... Các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu nghiên cứu kỹ, cụ thể hóa các văn bản mới theo tinh thần, nội dung được quán triệt; tổ chức tốt việc quán triệt, triển khai, tạo sự đồng bộ, thống nhất cao trong nhận thức và triển khai thực hiện tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP...

(Tiếp theo trang 1)

phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT được củng cố, hoạt động phòng ngừa xã hội có chuyển biến rõ nét. Tập trung giải quyết tốt tình hình ANTT tại một số địa bàn, kịp thời triệt phá một số ổ nhóm tội phạm, tạo môi trường ổn định để các nhà thầu triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra, được cấp ủy, chính quyền ghi nhận và đánh giá cao. Qua đó đã tạo được mối liên hệ chặt chẽ trong việc phối hợp thường xuyên giữa Ban Quản lý dự án điện lực đầu khí

Thái Bình 2 với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các đơn vị chức năng liên quan; góp phần tích cực xây dựng môi trường trong sạch, an toàn, phục vụ tốt công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn xã Mỹ Lộc nói chung và dự án nói riêng.

Tại hội nghị, các đơn vị đã ký kết quy chế phối hợp bảo đảm ANTT, an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, khen thưởng 12 tập thể, 6 cá nhân đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ.



Công an tỉnh và Ban Quản lý dự án điện lực đầu khí Thái Bình 2 ký kết quy chế phối hợp.

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tham gia tích tụ ruộng đất để khai thác tối đa tiềm năng đất đai của địa phương; hỗ trợ thu hút di cư nông nghiệp; huyện và các địa phương tích cực triển khai hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân. Một số ý kiến đề xuất các cấp, ngành, đơn vị liên quan tăng cường công tác giáo dục chính trị, đạo đức,

lối sống cho thanh thiếu niên và phân ánh một số tồn tại, bất cập tại một số địa phương như tình trạng xả trộm rác thải nơi công cộng, xe trọng tải lớn đi vào khu vực dân cư, ô nhiễm môi trường từ hoạt động chăn nuôi...

Các đại biểu đại diện HĐND tỉnh, HĐND huyện Vũ Thư đã trực tiếp giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu

ý kiến, kiến nghị của cử tri để tổng hợp chuyển các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết và chuyển kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện tới.

* Chiều ngày 16/11, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện với cử tri huyện Tiên Hải trước kỳ họp thứ bảy tại các điểm xã Phương Công, Đông Công và Nam Hưng. Tại các điểm tiếp xúc, đại diện đại biểu HĐND tỉnh,

HĐND huyện thông báo dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ bảy HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XX tới cử tri. Phát biểu ý kiến bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng trước những kết quả mà tỉnh và huyện đã đạt được trong 10 tháng năm 2023, cử tri tại các điểm tiếp xúc cũng kiến nghị một số vấn đề như: tiếp tục đẩy mạnh các cách thức thực hành chính vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chính sách hỗ trợ về tích tụ ruộng đất; quan tâm xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; chính sách hỗ trợ

xây nhà đối với người có công; vấn đề ô nhiễm môi trường khu công nghiệp... Cử tri xã Phương Công mong sớm được đầu tư xây dựng mới cầu Đồng Thượng và nâng cấp 2 tuyến đường liên xã (tuyến từ cầu Cổ Rộng đi xã Văn Trường và tuyến cầu Cổ Rộng đi xã Tây Phong).

Đại diện đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện đã ghi nhận, làm rõ các vấn đề, nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri để trình kỳ họp HĐND tỉnh, HĐND huyện tới.

HƯNG HÀ Phát động phong trào thi đua năm học 2023 - 2024

Sáng ngày 16/11, huyện Hưng Hà tổ chức tổng kết phong trào thi đua năm học 2022 - 2023, triển khai phong trào thi đua năm học 2023 - 2024 và kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023).

Năm học 2022 - 2023, ngành giáo dục huyện Hưng Hà đã thực hiện đồng bộ các

giải pháp đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học; đẩy mạnh các phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", "Xây dựng trường học hạnh phúc", "Đổi mới sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập" và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học

và sáng tạo". Toàn huyện có 52 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, 880 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 2.230 học sinh được công nhận học sinh giỏi cấp huyện; có 127 học sinh lớp 9 và lớp 12 đạt giải nhất, nhì, ba cấp tỉnh; chất lượng thi tuyển vào lớp 10 THPT công lập đạt kết quả cao; có 400

sáng kiến khoa học kỹ thuật hoàn thành nhiệm vụ trở lên; 75% tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, tiếp tục nâng cao vị trí xếp hạng ngành giáo dục của huyện.

Tại hội nghị, Sở Giáo dục và Đào tạo và Huyện ủy Hưng Hà đã ký kết chương trình phối hợp giáo dục tự trưởng chính trị cho học sinh khối THPT trên địa bàn huyện. Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng.

THANH THUY

THÔNG BÁO Tuyển dụng Thư ký viên Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình năm 2023

Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tổ chức thi tuyển công chức ngạch Thư ký viên thuộc Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Thái Bình năm 2023 như sau:

- Số lượng cần tuyển dụng: 04 người;**
- Điều kiện và tiêu chuẩn dự tuyển:**
Ngoài điều kiện tiêu chuẩn chung, người dự tuyển phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, cụ thể như sau:
+ Về trình độ chuyên môn: Có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy trở lên; ưu tiên tuyển dụng thí sinh tốt nghiệp loại giỏi các trường Đại học Luật Hà Nội, Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Luật - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Vinh, Đại học Luật - Đại học Huế, Đại học Cần Thơ.
+ Về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh trình độ Bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
+ Về trình độ tin học: Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định.
- Không có tiền án, tiền sự; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; không phải là người đã bị cơ quan có thẩm quyền ký luật tử khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét ký luật;
- Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm:**
- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú, hoặc cơ quan nhà nước nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Đơn của người dự tuyển; Bản sao giấy khai sinh, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Phiếu lý lịch tự pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp (Thị sinh hoàn thiện mục này khi có thông báo kết quả trúng tuyển);
- Bản sao các văn bằng, bằng điểm, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có), đối tượng được miễn thi ngoại ngữ, tin học (nếu có);
- Hai (02) phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận là người dự thi; 02 ảnh 4x6 nền trắng (chụp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày đăng ký dự tuyển);
* Các bản sao giấy tờ, khi đến nộp hồ sơ phải mang theo bản chính để đối chiếu.
- Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:** 30 ngày kể từ ngày 15/11/2023 đến hết 16 giờ 30 phút ngày 14/12/2023 (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).
- Địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển:**
- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, số 76, đường Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng).
- Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển:**
- Thời gian: Dự kiến thời gian thi vào cuối tháng 12/2023 và tháng 1/2024 (Thời gian thi cụ thể sẽ thông báo trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình).
- Địa điểm: Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình, địa chỉ số 76 đường Kỳ Đồng, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Chi tiết cụ thể xem trên Trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: <http://thai Binh.toaan.gov.vn>; Địa chỉ liên hệ trực tiếp: Phòng Tổ chức - Cán bộ, Thanh tra và Thi đua - Khen thưởng Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình. Điện thoại: 02273.841.310.